

Biểu dương chức sắc, tín đồ tiêu biểu phong trào bảo vệ ANTTQ tỉnh Hà Nam



Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Ngày 29-10, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị, về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Cùng dự có các chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu trong các tôn giáo...

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020 do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trình bày nhân mạnh: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trong đồng bào các tôn giáo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã có nhiều đóng góp công sức cho sự nghiệp bảo vệ ANTTQ. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, coi trọng đến phong trào, nhất là ở vùng có đông đồng bào theo đạo, thể hiện rõ nét nhất là việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và của tỉnh về công tác tôn giáo, công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trong đồng bào các tôn giáo một cách nghiêm túc, sáng tạo, các mô hình phong trào hấp dẫn; nội dung cụ thể và sát thực, thu hút được đông đảo sự tích cực, tự giác hưởng ứng tham gia của cán bộ, nhân dân và đặc biệt là các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố; lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ ở

quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên quan tâm đề cập tới; các hoạt động chúc mừng, thăm hỏi, tặng quà thông qua các dịp lễ, Tết, lễ trọng và sự kiện chính trị-xã hội cũng đã được duy trì thường xuyên thực chất hơn, từ đó cũng đã tạo ra những mối quan hệ hài hòa, thân thiện và gắn kết ngày càng thêm bền chặt. Chức sắc trong các tôn giáo đã chủ động lồng ghép, tuyên truyền tới các tín đồ về chính sách, pháp luật; phê phán những hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội và những vi phạm pháp luật khác; không nghe, không theo các tin đồn, tin xấu chưa được kiểm chứng; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; thực hiện tốt chủ trương giãn cách xã hội phòng tránh đại dịch COVID-19 vừa qua trong các hoạt động lễ nghi tôn giáo. Cùng với đó, công tác xây dựng các mô hình phong trào đã được quan tâm và có nhiều đổi mới về cả hình thức, nội dung và phương pháp tiến hành...

Từ kinh nghiệm rút ra trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ vùng đồng bào có đạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc, các tín đồ, các điển hình tiêu biểu nêu cao tinh thần "kính chúa yêu nước"; "đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội"; "sống tốt đời, đẹp đạo", "sống phúc âm trong lòng dân tộc", tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào cách mạng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ. Phối hợp, giúp lực lượng CAND trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân, tín đồ chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

trong đông bào các tôn giáo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở những vùng có đông đồng bào các tôn giáo sinh sống đã có nhiều cách làm hay, phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo là cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đồng bào có đạo được tăng cường. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo được thường xuyên coi trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương theo từng nội dung, giai đoạn, đối tượng và địa bàn... Qua đó, các tín đồ tôn giáo đã cung cấp cho cơ quan chức năng hơn 2.500 tin có giá trị, giúp hòa giải hàng nghìn mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư và giải quyết thành công hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, khu dân cư. Công tác vận động người có uy tín trong các tôn giáo được cấp ủy, chính

hành tốt các quy định của pháp luật và của địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các cấp ủy chính quyền tích cực giải quyết các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với mặt trận T. quốc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo; kịp thời khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

XUÂN MA